



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๐๐๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) “ค้นหาตัวตนที่ใช้...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน (QR code)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าช่วงเวลาการปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) ที่จะมาถึงเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมีช่วงเวลาว่างเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงที่นักเรียนจะมีโอกาสเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดื่มเครื่องดื่มหรือความเสียหายอื่นใด เพราะในปัจจุบันนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายบวกกับประสบการณ์ด้านการตัดสินใจที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าช่วงเวลาปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนส่วนมากไม่มีกิจกรรมทำหรือมีแต่เป็นกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์และไม่เหมาะสมกับช่วงวัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้โอกาสช่วงวันว่าง และช่วงปิดภาคเรียน (ฤดูร้อน) ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งปลดปล่อยพลัง และศักยภาพ การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work experience) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์สำคัญในการพัฒนา นักเรียนแบบ active learning ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาตัวตน ตลอดจนเปิดโลกทัศน์และโอกาสในการเรียนรู้อาชีพสู่โลกกว้างให้ครบทุกมิติ เพื่อเติบโต มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยการมีสุขภาพที่ดีและสามารถตัดสินใจในการวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพได้ จึงได้ดำเนินกิจกรรม “ค้นหาตัวตนที่ใช้...พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ” โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งประสานกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) ตรงตามความสนใจ ความถนัดด้านอาชีพของนักเรียน ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ๒ ช่องทาง คือ www.guidestudent.obec.go.th และ QR code เอกสารการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดของท่าน ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) ได้ตามความตั้งใจอย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัฒนาพร ระเบียบทกซ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๔

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๑. QR code

เอกสารการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน



๒. เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
www.guidestudent.obec.go.th